

CÁCH XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN KAMIKAWA

- Địa điểm thu gom rác được quản lý hợp lý dưới sự hợp tác của cộng đồng địa phương.
 - Vui lòng bỏ các vật dụng được chỉ định vào ngày chỉ định.
 - Vui lòng mang đến điểm thu gom được chỉ định trước 8 giờ sáng trong ngày thu gom.
 - Khi vứt rác cháy được và không cháy được vui lòng bỏ vào túi được thành phố huyện Kodama phê duyệt
- Vui lòng tuân thủ các nguyên tắc xử lý rác ở trên, và vứt rác đúng cách !



○ NGÀY THU GOM RÁC

Phân loại	Khu vực A	Khu vực B	Khu vực C
	Uedake Sekiguchi Shikenzaike Motoabo Yokaichi Harashinden Kumanodo Motohara	Shinshuku Ikeda Ninomiya Niisato Maegumi Nakamisato Kobama Nukui Hido Watarusehoncho Watarusenakacho Watarusekamimachi	Shimoaguhara Kamiaguhara Yano
Rác cháy được	Thứ hai · Thứ năm	Thứ ba · Thứ sáu	Thứ hai · Thứ năm
Rác không cháy được	Thứ hai Tuần thứ 1 · 3	Thứ ba Tuần thứ 1 · 3	Thứ ba Tuần thứ 2
Rác tái chế	Thứ tư Tuần thứ 1 · 3	Thứ tư Tuần thứ 1 · 3	Thứ ba Tuần thứ 4
Rác nguy hại	【Ngày thu gom】	Ngày 26 Tháng 6 (Thứ tư) · Ngày 22 tháng 1 (Thứ tư)	
Rác điện gia dụng nhỏ	【Ngày thu gom】	Ngày 30 Tháng 6 (Chủ nhật) · Ngày 26 Tháng 1 (Chủ nhật)	

○ CÁCH VỨT RÁC

Phân loại	Đồ có thể vứt	Cách vứt rác và những điều chú ý
Rác cháy được	Rác thái nhà bếp, rác giấy, tá giấy (ngoại trừ đồ bẩn), nhựa, túi nilông (ngoại trừ đồ dùng trong nông nghiệp) v.v..	<ul style="list-style-type: none"> • Bỏ vào túi rác (túi dành cho rác cháy được) được phê duyệt chung của Thành phố huyện Kodama • Đối với rác thái nhà bếp phải để ráo nước • Chai nhựa không phải là rác dễ cháy, mà vứt theo rác tái chế
Rác không cháy được	Chén đĩa, Sản phẩm kim loại, ô dù, Đồ điện gia dụng nhỏ, v.v..	<ul style="list-style-type: none"> • Bỏ vào túi rác (túi rác không cháy được) được phê duyệt chung của Thành phố huyện Kodama • Đồ đóng hộp, v.v... lấy phần cần thừa và rửa sạch bên trong trước khi vứt • Đồ thủy tinh vỡ, v.v... cuộn vào giấy trước khi vứt để tránh nguy hiểm • Lon rỗng không phải là rác không cháy được, mà vứt theo rác tái chế
Rác tái chế	<ul style="list-style-type: none"> • Lon nước giải khát • Chai lọ thủy tinh các loại • Chai nhựa • Bình xịt <p>(Lon ga mini, bình sơn xịt, keo xịt tóc, v.v.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lon nước giải khát · · · có dấu tái chế Không cần phân loại lon nhôm và lon thép. (Vui lòng phân loại rác ở những khu vực tiến hành thu gom tài nguyên tập thể.) • Chai tái sử dụng · · · Chai 1,8 lít, chai bia • Các loại chai khác · · · Ngoài chai tái sử dụng, thì chai nước giải khát, v.v... cũng phải rửa sạch trước khi vứt • Chai nhựa · · · Rửa sạch bên trong, loại bỏ nhãn mác trước khi vứt Chai nhựa bán trong suốt, có màu và bẩn nhiều sẽ vứt bên rác cháy được • Bình xịt · · · Tháo nắp, được vứt sau khi sử dụng hết bên trong mà không có lỗi • Chi tiết cách đồ rác tái chế, hãy tham khảo trang mặt sau <p>【Mục chú ý】</p> <ul style="list-style-type: none"> • Che các chai vỡ bằng báo hoặc vải, v.v. và vứt chúng bên rác không cháy được • Chai nhựa có màu, có vết bẩn thì vứt chúng vào rác cháy được • Nắp kim loại là rác không cháy được, Chè phẩm làm từ nhựa là rác cháy được • Thùng giấy cho dù đem đến trực tiếp điểm thu gom cũng sẽ không được thu gom, vì vậy hãy vứt ở điểm thu gom tài nguyên tập thể • Thùng giấy bẩn, v.v... Nếu không có cách nào ngoài việc vứt ở điểm thu gom vui lòng để thùng giấy bẩn vào túi rác (cháy được) được phê duyệt chung của Thành phố huyện Kodama

Phân loại	Đồ có thể vứt	Cách vứt rác và chú ý
Rác thải độc hại	Pin, nhiệt kế thủy ngân, bóng đèn huỳnh quang, pin sạc nhỏ.	<ul style="list-style-type: none"> • Đổ rác tại điểm thu gom của từng khu hành chính vào ngày thu gom được liệt kê bên trái Thời gian và địa điểm thu gom sẽ được thông báo thông qua các thông cáo hoặc ứng dụng phân loại rác, v.v.. • Mang đến quầy tòa thị chính tổng hợp shinsen hoặc bộ phận phòng chống thiên tai và môi trường Ngoài những ngày được liệt kê bên trái, nếu bạn chỉ đem bóng quỳnh quang đến quầy chúng tôi cũng sẽ thu gom.
Điện gia dụng nhỏ	Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, nồi cơm điện, lò vi sóng, quạt máy, máy sủi, đầu DVD, radio, máy vi tính và thiết bị ngoại vi, máy hút bụi, máy chơi game, máy may điện, v.v..	<ul style="list-style-type: none"> • Vứt rác vào những ngày thu gom bên trái Thời gian và địa điểm thu gom sẽ được thông báo thông qua các thông cáo hoặc ứng dụng phân loại rác, v.v.. • Mang đến thùng rác cố định Thùng thu gom rác (miệng thùng 15cmx30cm) được đặt cố định tại lối vào phòng thị chính cơ sở trao đổi đa năng. • Thu gom rác qua đường bưu điện bởi công ty tái chế rinetto Thị trấn Kamikawa đã ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty tái chế rinetto nhật bản, một công ty tái chế thiết bị điện gia dụng nhỏ được chứng nhận. Hãy đăng ký tại đây
Rác khổ lớn	Bàn, tủ, thảm trải nền nhà, các loại mền, xe đạp, v.v.. (Rác không thể nhét vừa túi rác được phê duyệt là rác khổ lớn. Không thể vứt ở điểm thu gom rác)	<ul style="list-style-type: none"> • Tự mang hàng đến trung tâm vệ sinh Koyamagawa Nơi mang đến Trung tâm vệ sinh Koyamagawa Thành phố Honjo higashiikkako 151-1 ☎ 0495-22-8200 Giờ tiếp nhận: 8:40~12:00 13:00~16:30 Ngày nghỉ : Thứ bảy · Chủ nhật, kỳ nghỉ năm mới (Ngày 31 tháng 12, Ngày 1 tháng 1 ~ Ngày 5 tháng 1) Phí : Rác thải sinh hoạt 40yen /10kg • Yêu cầu thu gom (Thứ tư tuần thứ hai mỗi tháng) Vui lòng nộp đơn tại quầy chi nhánh tổng hợp shinsen hoặc bộ phận phòng chống thiên tai và môi trường, ít nhất 1 tuần trước ngày thu gom. Vui lòng thanh toán tương ứng với đồ cần vứt và nhận tem dán thu gom. 1 lần vứt tối đa 5 sản phẩm, tùy theo đồ cần vứt giá sẽ khác c.

Trước khi vứt những vật không cần thiết

Thị trấn kamikawa đang ký kết thỏa thuận hợp tác với Market Enterprise Co., Ltd

Trước khi vứt bỏ những món đồ không mong muốn tại sao không bán chúng để lấy 「bao nhiêu tiền」 hoặc tái sử dụng chúng ?

Bạn có thể mua rất nhiều mặt hàng, từ những sản phẩm lớn đến những món đồ theo sở thích.



Thăm định tổng hợp tại đây



Những món đồ không được thanh lý ở trung tâm Koyamagawa

- Các mặt hàng tuân theo luật tái chế thiết bị điện gia dụng (Tivi, Máy lạnh, Máy giặt · Máy sấy quần áo · Tủ lạnh)

Vui lòng vứt đúng cách bằng các phương pháp bên dưới

1 Hỏi nhà bán lẻ : Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ.

2 Tự chọn trung tâm thu gom rác được chỉ định : Đầu tiên mua phiếu tái chế ở bưu điện, sau đó vận chuyển rác đến nơi thu gom chỉ định

Điểm thu gom rác chỉ định · · · Công ty vận tải seino chi nhánh honjo thành phố honjo unomori số 166-1 ☎0495-21-3311

3 Yêu cầu thu gom : Vui lòng mua vé tái chế tại bưu điện trước khi đăng ký

Vì phí phát sinh tùy theo trọng lượng, cho nên hãy kiểm trọng lượng của đồ cần vứt

- **Vật dụng nông nghiệp · Lốp xe · Khung thép · Bình chữa cháy · Bình ga · Bê tông · Gạch · Máy phát dầu · Máy tính · Bóng bowling, v.v.**

※ Về thanh lý máy tính, hãy vứt theo phương pháp thu gom đồ điện gia dụng nhỏ ở trên.

Ứng dụng phân loại rác ở thành phố huyện Kodama hiện đã có sẵn

Thiết bị Android Thiết bị iOS

Ứng dụng phân loại rác ở thành phố huyện Kodama hiện đã có sẵn

Chức năng chính : Từ điển phân loại rác · Cách đổ rác, Chức năng cảnh báo ngày thu gom, lịch thu gom, Thông báo từ thị trấn



● Câu hỏi liên quan về đồ rác · · · Thành phố Kamikawa Tòa thị chính phòng chống thiên tai và môi trường ☎0495-77-2124

~ CÁCH VỨT RÁC TÁI CHẾ ~

Các thùng thu gom như hình dưới sẽ được đặt tại điểm thu gom rác tái chế vào những ngày thu gom.

Những chai lọ, chai nhựa, lon đồ uống, bình xịt, nếu vứt bỏ như rác cháy được và không cháy được thì có thể tái chế lại được không? nếu trộn chung lại thì chỉ là rác, nhưng việc thải bỏ như rác tái chế là việc sử dụng tài nguyên hiệu quả. Rất mong sự hợp tác của các bạn.



Thùng thu gom bình xịt (Rổ thu gom màu xanh)



Thùng thu gom các loại chai (Rổ màu cam)



Thùng thu gom chai nhựa (Thùng dạng gấp màu xanh lá cây)



Thùng thu gom lon nước uống(Thùng gấp màu xanh)



Địa điểm thu gom chai nhựa

Được lắp cố định tại lối vào phía tây của tòa thị chính kamikawa trung tâm fureai, hội trường cộng đồng phía bắc, chi nhánh tổng hợp shinsen.



Dự án tái chế tại quận hành chính

Tại các điểm thu gom, v.v..được đặt những thùng phuy, Chúng được đặt tại các khu hành chính để thực hiện các dự án tái chế và được các công ty tái chế tư nhân thu gom.